

## Chương trình cụ thể

### **NGÀY 1: HÀ NỘI – BẮC HÀ (Ăn trưa,tối)**

6h00: Xe và HDV Du Lịch Vùng Cao sẽ đón Quý khách tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, xe chạy qua cầu Nhật Tân theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dọc đường xe sẽ dừng tại điểm nghỉ để quý khách nghỉ ngơi.

12h15: Quý khách tới Bảo Nhai, đây là địa điểm thuộc huyện Bắc Hà, Quý khách nghỉ ngơi, ăn trưa

15h00: Xe tới khách sạn, quý khách làm thủ tục nhận phòng nghỉ tại khách sạn.

16h00: Đoàn thăm quan dinh vua Mèo Hoàng A Tường, đây từng là nơi sống và làm việc của thổ ty xứ Bắc Hà Hoàng A Tường. Với kiến trúc đẹp và độc đáo, dinh thự này ngày nay đã trở thành một bảo tàng nhỏ lưu giữ những nét lịch sử, văn hóa của vùng đất Bắc Hà.

16h30: Đoàn thăm quan Thung Lũng Hoa Bắc Hà với những loài hoa quý hiếm khoe sắc cả bốn mùa.

19h00: Ăn tối tại nhà hàng của khách sạn.

Quý khách vui chơi tự do tại Bắc Hà, nghỉ đêm tại khách sạn.

### **NGÀY 2: BẮC HÀ – CHỢ CÁN CẦU – SÍN MÀN – HOÀNG SU PHÌ (Ăn sáng, trưa, tối)**

7h00: Quý khách trả phòng, ăn sáng tại khách sạn sau đó lên đường đi chợ Cán Cầu cách Bắc Hà 18km, trên đường đi đoàn sẽ ghé thăm thung lũng Lử Thần nơi có ruộng hoa tam giác mạch mênh mông, đây là nơi lý tưởng để các bạn gái chụp những bộ ảnh đẹp và duyên dáng cùng với hoa Tam Giác Mạch.

8h30: Đoàn tới chợ Cán Cầu, đây là nơi có phiên chợ gia súc nổi tiếng. Cứ mỗi sáng thứ 7 đồng bào Mông, Tày tại Bắc Hà, Si Ma Cai lại tập trung ở đây để gặp gỡ bạn bè, trao đổi kinh nghiệm làm ăn cũng như mua bán gia súc, mọi người sẽ ấn tượng với cảnh đầu giá trâu bò và màu sắc rực rỡ của phiên chợ này. Đây chính là một trải nghiệm mà bạn khó có thể quên trong đời.

10h00: Tiếp tục hành trình, xe sẽ đưa Quý khách sang Xín Mần...dọc đường mọi người sẽ cảm nhận được cảnh quan hùng vĩ của núi non nơi đây, không nổi tiếng như Mã Phì Lèng nhưng hoang sơ hơn nhiều.

12h00: Quý khách nghỉ ăn trưa tại thị trấn Xín Mần.

13h15: Rời khỏi Xín mần, tiếp tục hành trình tới Hoàng Su Phì quý khách như đi vào cõi mộng với những thửa ruộng thang đẹp hút hồn người tại bản Phùng nơi mà ruộng bậc thang được ví như những’’ kim tự tháp’’ của đồng bào La Chí, những vạt Tam Giác Mạch đẹp đến nao lòng.

16h00: Quý khách tới thị trấn Vinh Quang huyện lỵ Hoàng Su Phì, tới đây mọi người sẽ có cảm giác như gặp lại một Sapa của hàng chục năm trước, một thị trấn nhỏ mát mẻ, duyên dáng trong sương chiều. Mọi người nhận phòng, nghỉ ngơi...

19h00: Tập trung ăn tối tại nhà hàng gần khách sạn

Nghỉ ngơi, vui chơi tự do tại Hoàng Su Phì.

### **NGÀY 3: HOÀNG SU PHÌ – HÀ NỘI (Ăn sáng, trưa)**

7h00: Quý khách tập trung ăn sáng sau đó đi thăm chợ phiên Hoàng Su Phì, nếu như chợ Bắc Hà, Cán Cấu là nơi tập trung của đồng bào Mông Hoa, Nùng thì chợ Su Phì lại mang đầy màu sắc của đồng bào Dao đỏ,La Chí...cùng tất cả mọi sản vật tinh hoa của một vùng Cao Nguyên đất như nấm hương, chè cổ thụ... một phiên chợ rục rờ mà các bạn, có lẽ là những du khách duy nhất.

9h00: Tạm biệt Hoàng Su Phì chúng ta lại phiêu trên những cung đường đèo khúc khuỷu, những thửa Ruộng Bậc Thang, những vạt Tam Giác Mạch đẹp mê hồn vùng Nậm Ty, Thông Nguyên,bản Nhùng, những thác nước ... lái xe và HDV sẽ dừng tại những nơi có phong cảnh đẹp để mọi người chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp của cả một hành trình.

12h00: Quý khách nghỉ ăn trưa tại Bắc Quang - Hà Giang

18h00: Tour kết thúc tại Hà Nội.